

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SVOA – จากตรงนี้ก็ไม่ต้องลงนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิ้งค์จั่วหัว... ทั้งหุ้นบาดตา และ กิตลาด หรือ SET Index เหยนะ ที่ต้องว่าแบบนี้

ยิ่งตลาด หรือ SET Index ด้วยแล้วนั้น ใน 2 วันที่ผ่านมา เล่นเกือบๆ เหมือนกัน ในทิศทางที่ตรงกันข้ามเลย อย่างวันก่อน ช่วงเช้าก็แค่สลับเล็กๆ แต่พอเปิดบ่าย ก็ลงไปชะอย่างแรงๆ เล่นเอาใจหายใจว่ากันไปเป็นแถว วันวาน ทำเอาตรงกันข้าม เช้าๆ ก็แค่บวกเล็กๆ แต่พอเปิดช่วงบ่ายมา ก็กระชากขึ้นอย่างแรง จนถึงกับอึ้งไปแบบจะว่าหักปากกาเขียน ที่มองว่า น่าจะลงไปแถวๆ 1600 ต้นๆ ก็ยังได้... แต่ที่ไหนได้ เหมือนไม่ยากรออะไรอีกต่อไปแล้ว... ถ้าอย่างนี้ เหมือนจะเอาให้ขึ้นเร็วๆ เลย และจะได้จบเร็วๆ ให้มันทันเวลาปีหน้ากันเลย เรียกว่า ในปีนี้ ขอขึ้นไปให้ใกล้ๆ 1720+/- ให้เร็วๆ และ จะได้กลับลงมา 1520+/- เร็วๆ เหมือนกัน ยิ่งถ้าได้ทั้งขึ้นและลงมาในระยะเวลานี้ ก็จะได้ไปว่ากันในปีหน้า ที่น่าจะมองทางขึ้นได้อย่างน่าสนใจจริงๆ ไม่รู้ว่าจะขึ้นเพื่อรอเลือกตั้ง ขึ้นพอรอแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัว(จริง) หรือ จะอะไรก็ตาม แต่ถ้าอยู่ในภาพของการแกว่งตัวที่ว่ามา คือขึ้นแล้วลงต่ำๆ อีกที และไม่ต่ำกว่า 1520 ด้วยแล้ว ยิ่งดี นั่นหมายถึงว่า การขึ้นในระยะต่อไป หลังจากจบการ Zig Zag ไปแล้ว จะเป็นการขึ้นในคลื่น 5 ที่อาจจะหวังไกลๆ ได้ต่อไปนั่นเอง เอาเป็นว่า ถ้าจะเอาจากตรงนี้จริงๆ การไม่ต่ำกว่า 1610 ในวันวานนั้น ก็ถือว่าอยู่ในระดับนัยสำคัญ ที่จะดันให้ขึ้นต่อเนื่อง ไปจนถึงเป้าหมายแรกที่ 1665-1670 และอาจจะลุ้นได้ถึงระดับ 1700+/- เลยก็ได้ แล้วหลังจากนั้น เราก็ต้องเริ่มระวังการปรับฐานลงจริงๆ อีกะลอก ซึ่งจะเป็นระลอกการลงที่น่าสนใจมาก

ดูตามเกม... ถ้าจะขึ้น ก็ต้องขึ้นเลยจากระดับแถวๆ นี้ หรือ เรียกว่า ยิ่งขึ้น จะเป็นเกมงที่

จะปลอดภัยกว่าการลงมากกว่า.... จะค่อยๆ ขึ้น หรือ จะขึ้นแรงเลย ก็ต้องตรงนั้นแล้วละ จะอ่อนตัวก็ไม่สวยนะ

แนวรับ : ... 3.16-3.14 การต่ำกว่า 3.10 ถือว่า ไม่สวย

เป้าหมาย : ... 3.60-3.80 พื้นที่นี้ ขยเล่นรอบสั้นไปก่อน

Price Chart...(SVOA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SVOA... ด้วยรูปแบบของ MA ระยะสั้น และด้วยภาพของ Price Pattern นั้น การหวังจะขึ้นยาวๆ แบบต่อเนื่อง ก็ยังน่าจะคาดหวังได้... หรือจะเรียกว่า การลุ้น จบขาลงจริง ก็น่าจะอยู่ในวินาที ขอเพียงอย่าลงมาต่ำกว่า 3.10 ก่อนในเบื้องต้น... สำหรับหุ้น SVOA รอบนี้ ลองเล่นด้วยสัญญาณของ MA25days ไว้ก่อนนะ หากยังไม่เห็นสัญญาณเชิงลบจาก MA. ดังกล่าว เราก็ยังคาดว่าแนวโน้มการขึ้นไกลๆ ก็อาจจะคาดหวังได้ต่อไป.. แต่มีข้อควรทราบบางอย่างว่า หุ้น SVOA นั้น เดียวนี้ อาจจะเล่นระยะสั้นๆ ในวัน ค่อนข้างยาก ถ้าซื้อแล้ว ต้องคิดว่า ถือหุ้นได้ไว้ก่อนด้วยนะ... แต่ถ้าเขาเกิดเล่นแรงๆ ขึ้นมาละก็ ใครจะแบ่งขายบ้าง ก็ไม่ต่างกันนะ